

Hiểu Kết Quả Xét Nghiệm Viêm Gan B của Quý Vị*



Bảng xét nghiệm máu tìm Viêm Gan B gồm ba xét nghiệm. Phải biết được kết quả của cả ba xét nghiệm thì mới xác nhận được tình trạng của quý vị. Dưới đây là bảng kèm giải thích phổ biến nhất về kết quả xét nghiệm, nhưng có thể xảy ra các kết quả xét nghiệm bất thường.

VUI LÒNG LƯU Ý: bảng này không nhằm mục đích tư vấn y tế. Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết giải thích đầy đủ và nhận bản in kết quả xét nghiệm của quý vị.

HBsAg Xét Nghiệm Kháng Nguyên Bề Mặt Viêm Gan B	anti-HBs (HBsAb) Xét Nghiệm Kháng Thể Bề Mặt Viêm Gan B	anti-HBc (HBcAb) Xét Nghiệm Kháng Thể Lõi Viêm Gan B	Kết quả có nghĩa là	NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CẦN LÀM
—	—	—	Quý vị chưa có miễn dịch/chưa được bảo vệ <ul style="list-style-type: none">• Quý vị hiện không bị nhiễm và chưa từng bị nhiễm trước đây.• Quý vị có nguy cơ bị nhiễm viêm gan B.	Cần tiêm vắc-xin
—	+	—	Quý vị có miễn dịch/được bảo vệ <ul style="list-style-type: none">• Quý vị chưa từng bị nhiễm.• Quý vị có miễn dịch do đã tiêm vắc-xin viêm gan B.	Không cần tiêm vắc-xin
—	+	+	Quý vị có miễn dịch do nhiễm bệnh tự nhiên <ul style="list-style-type: none">• Quý vị đã phục hồi sau khi bị nhiễm viêm gan B trước đó.• Quý vị không thể lây nhiễm cho người khác.	Không cần tiêm vắc-xin <ul style="list-style-type: none">• Hãy cho tất cả các bác sĩ của quý vị biết về kết quả xét nghiệm viêm gan B của quý vị.• Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị trước khi dùng thuốc ức chế miễn dịch vì chúng có thể làm tăng nguy cơ tái hoạt viêm gan B.
+	—	+	Quý vị bị nhiễm <ul style="list-style-type: none">• Quý vị có vi-rút viêm gan B trong máu.• Quý vị có thể lây truyền vi-rút viêm gan B cho người khác.	Quý vị cần xét nghiệm thêm <ul style="list-style-type: none">• Tìm bác sĩ để được đánh giá và xét nghiệm thêm.• Hãy cho tất cả các bác sĩ của quý vị biết về kết quả xét nghiệm viêm gan B của quý vị.• Đảm bảo bạn đời và những người sống với quý vị đều đi xét nghiệm và tiêm vắc-xin.
—	—	+	Quý vị có thể bị nhiễm <ul style="list-style-type: none">• Kết quả không rõ ràng — có thể từng nhiễm hoặc đang nhiễm viêm gan B.	Quý vị cần xét nghiệm thêm <ul style="list-style-type: none">• Tìm bác sĩ để được đánh giá và xét nghiệm thêm.• Hãy cho tất cả các bác sĩ của quý vị biết về kết quả xét nghiệm viêm gan B của quý vị.• Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị trước khi dùng thuốc ức chế miễn dịch vì chúng có thể làm tăng nguy cơ tái hoạt viêm gan B.• Đảm bảo bạn đời và những người sống với quý vị đều đi xét nghiệm và tiêm vắc-xin.